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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ครั้งที่  3/ 2563 
เมื่อวันพุธที่  4  มีนาคม  2563 

ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ดร. ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย วิจักขณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล   คุ้มทรัพย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร. พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นางสาวศริิกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. ดร. สิริเบญจา กอวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายดิษพงศ์   พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัย จันทร์มณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
20. นายพิษณุวัตร   สุจวิพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร 
21. นายอมรเทพ สีนวนสูง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
23. นายบุญช่วย  เจริญผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
24. นายชัยศักดิ์  คล้ายแดง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
25. นายธนวิทย์   ลายิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
26. นางสาวอรอนงค์   สรรเสริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรเีมืองธน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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29. นางฉัตรกาญจน์   ดรุมาศ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30. นางสาวจุฬาณี ทาเท่ียง ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

   (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ ์ อยู่ส าราญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
   และงานทะเบียน 
3. นายพลวัต นิวเคลียร์ รองประธานคณาจารย์และข้าราชการ  
   คนที่ 1 
4. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล รองประธานคณาจารย์และข้าราชการ  
   คนที่ 2 
5. นายยศกร สายมั่น รักษาราชการแทน 
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ  เพ็งปรีชา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. นางสาววรรณีย์ พรมนนท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. นายสุรศักดิ์ ศรีปาน อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
9. นางสาวชนิดา ป้อมเสน อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี ศรีกนก อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
11. นายปราโมทย์ พลิคามิน อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
12. นางสาวอัญชลี อินค าปา อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ เติมสุข อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ 

  -  ไม่มี  - 

1.2 อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

อธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
วันที่  18 - 20  มกราคม  2563  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะเทคโนโลยี                      

คหกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้เชิงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
เมืองรอง : จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและส่งเสริม
ความรู้ เชิงนวัตกรรมการสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ส่งเสริมการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน                                     
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ให้มีเอกลักษณ์เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และส่งเสริมเครือข่ายด้านการบริการวิชาการในการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ กลุ่มชุมชนบางคนที และชุมชนบ้านยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันที่ 29 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ                      
การสื่อสารสากล ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์                        
จัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศเ พ่ือชุมชนยั่ งยืน  EJC with Love for the Young  ครั้ งที่  1                                           
ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือ ให้นักศึกษา                              
ได้น าความรู้จากชั้นเรียนไปใช้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21  รวมทั้งยังเป็นการบริการวิชาการให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่ห่างไกล                              
โดยมี ดร.สิริเบญจา กอวัฒนา นายกสมาคมศิษย์เก่าและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง แก้วเพ็ชร คณบดีคณะศิลปศาสตร์  และคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมค่าย                    
และเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ โดยมีตัวแทนนักศึกษากว่า  80  คน และนักเรียนจากโรงเรียนกุยบุรีวิทยา                         
และโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียง จ านวน  120  คน เข้าร่วมโครงการ ภายในค่ายมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ                         
ที่เสริมสร้างทักษะ  ความรู้  และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา จัดโดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในงานพิธีอุปสมบท ส่งเสริมอนุรักษ์                           
งานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ณ หอประชุมส านักงานอธิการบดี 

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี           
พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day  เพ่ือเตรียมต้อนรับโครงการ Green 
University โดย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
น าร่องกิจกรรมการท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบคณะและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสา                                   
ที่ปลูกฝังให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และได้ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะ 

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563  นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ รองอธิการบดี นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร . จ านง  แก้ ว เ พ็ชร  คณบดีคณะศิ ลปศาสตร์  เ ข้ ากราบมุทิ ต าสั กกา ระแด่ เ จ้ า คุณสม เด็ จ                                     
พระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี  2563  และเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการจิตอาสา
ถวายน้ าปานะแด่พระสงฆ์ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม                                       
คณะศิลปศาสตร์  ร่วมสาธิตการผสมเครื่องดื่มถวายน้ าปานะพระสงฆ์เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา 

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 นายสมพร  ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พร้อมด้วย นางสาวณภัทร  ยศยิ่งยง  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   ร่วมแสดงความยินดี                                    
กับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ 
ประจ าปี 2563 หรือ Wandee International Culinary Competition (WICC 2020) จัดโดย วิทยาลัย
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เทคโนโลยีครัววันดี ร่วมกับสมาคมเชฟ TChef แห่งประเทศออสเตรเลีย (Black Hat Chef Association 
Australia) โดยมีคณะ Black Hat Chef หรือเหล่าเชฟอันดับต้น ๆ จากประเทศออสเตรเลีย และเหล่าเชฟ
ชั้นน าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาร่วมเป็นผู้ตัดสิน  ซ่ึงผลการแข่งขัน ดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญเงิน จากรายการแข่งขัน “Thai Royal Cuisine อาหารชาววัง”  
ได้แก่ นางสาวจิดาภา ป้อมสาหร่าย ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

2. รางวัลเหรียญเงิน จากรายการแข่งขัน “การแกะสลักผักและผลไม้” 
ได้แก่ นางสาวติตยา พื้นพรหม ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 

วันที่  6 – 7  กุมภาพันธ์  2563  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านครุศาสตร์
อุตสาหกรรม Teaching Academy Award 2020 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                                  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งสิ้น 7 รายการ ได้แก่  

1. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม  
2. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์  
3. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาทั่วไป  
4. การแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเบื้องต้น  
5. การแข่งขันคลิปวีดีโอเพ่ือสื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม  
6. การแข่งขันประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 

Hackathon  
7. การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพ้ืนบ้านประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม  

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เป็นเจ้าภาพเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5                             
โดยได้รับเกียรติจาก  นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา  และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน                                
ในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ หอประชุมส านักงานอธิการบดี  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14  
กุมภาพันธ์  2563  แข่งขันทักษะวิชาการใน  7  ประเภท ได้แก่ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาจีน การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะ                                
ด้านการโรงแรม การประกวดมารยาทไทย และ การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ 

วันที่  12 - 14  กุมภาพันธ์  2563  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น                     
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการตัดเย็บเสื้อลูกไม้และเคหะสิ่งทอ                                   
เหลือใช้เพื่อธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง : จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใตว้ัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่ม
ชุมชนสามารถออกแบบและตัดเย็บเสื้อลูกไม้เพ่ือธุรกิจ  และเคหะสิ่งทอเหลือใช้เชิงพาณิชย์ พร้อมกับน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และต่อยอดรายได้ในชุมชน ซึ่งกิจกรรม                           
ในโครงการนี้ประกอบด้วย การตัดเย็บเสื้อลูกไม้ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์                                     
เทพหัสดิน ณ อยุธยา การเย็บเคหะสิ่งทอโดยใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ วิทยากรโดย นางสาวอธิศนันท์ 
ศักดิ์ธีรสุนทร และนางพรพิมล เผ่าภูรี  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรส่วนนอก อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถาม
ถึงสถานการณไ์วรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมดูแลอย่างไร 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                                    
ทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการ ดังนี้ 

1 .  ส าหรั บนั กศึ กษากลุ่ ม เสี่ ย ง โดยฝ่ ายพยาบาล  กอง พัฒนานั กศึ กษา                                                 
ได้ตรวจวัดระดับอุณหภูมิของร่างกายนักศึกษา  โดยจะกระจายตรวจวัดภายในอาคารที่มีนักศึกษาจ านวน
มาก  ติดตามนักศึกษาที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

2. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางกลับ                                
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนได ้

3. ในการจัดสอบของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการป้องกันและคัดกรอง
อย่างเข้มงวด  พร้อมทั้งประสานงานกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพ่ือจัดพยาบาลประจ าภายในอาคารที่
นักศึกษา                   ใช้สอบ 

4 .  ไม่ อนุ มั ติ ให้ บุ คลากรภายในมหาวิทยาลั ย เดิ นทาง ไปต่ า งปร ะ เทศ                                             
ส่วนบุคลากรที่เดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้าให้หยุดปฏิบัติงานเพ่ือเฝ้าดูอาการ  โดยไม่นับว่าเป็นวันลา
ตามระเบียบ 

5. มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย                       
เจลล้างมือ  และน้ ายาท าความสะอาดป้องกันเชื้อโรคภายในมหาวิทยาลัย ให้เพียงพอทั้ง 3 พ้ืนที่  
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นศักยภาพของคณะต่าง ๆ ที่สามารถผลิตสินค้าป้องกันโรคระบาด
ดังกล่าวได้เองเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่สูงขึ้น 

6. ในส่วนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์เพ่ือเฝ้าระวัง
สถานการณไ์วรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                              
สอบถามว่า หากมีนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้หรือไม่                                                
เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคที่ขาดแคลน เป็นไปได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยสามารถส่งผลิตภัณฑ์
ที่คณะต่าง ๆ ผลิตน าไปจ าหน่ายสู่สังคมภายนอกโดยไม่หวังผลก าไร 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า 
นักศึกษาที่กลับจากต่างประเทศจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยติดตามนักศึกษาเป็นราย ๆ และให้หยุดการเรียน
ไม่น้อยกว่า  14  วัน  จัดช่องทางการเรียนการสอนให้นักศึกษาที่ขาดเรียนด้วยระบบการเรียน                   
ผ่านสื่อออนไลน์  และมหาวิทยาลัยจะรวบรวมผลของทุกคณะเพ่ือเร่งด าเนินการป้องกันต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุขมั่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ  
ชี้แจงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีก าลังด าเนินการจัดท าผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ                           
เพ่ือแจกจ่ายบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  และสอนวิธีการผลิตผ่านสื่อออนไลน์ (youtube) 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ รับทราบ 
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1.3   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ลาประชุม

เนื่องจากติดภารกิจ 
2. ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/  2563  จากวันที่                                                      

1  เมษายน  2563  เป็นวันที่  8  เมษายน  2563 
3.  แจ้งก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                           

ทั้ง  6  แห่ง  ในวันที่ 17 – 19  สิงหาคม  2563 
4. ขอเพ่ิมเติมวาระการประชุม จ านวน  2  วาระ  คือ วาระที่ 4.11  เรื่องแต่งตั้ง

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  และวาระที่ 6.1  เรื่องเสนอ                                  
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/ 2561 วาระที่ 3.3  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/ 2563 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/ 2563 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ครั้ งที่   2 / 2563  เมื่อวันพุธที่   5  กุมภาพันธ์   2563  จ านวน                                                                 
40  หน้ากระดาษ  และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ)  2  วาระ  จ านวน  4  หน้ากระดาษ                                                                    
และ 2  หน้ากระดาษ  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/ 2563  โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

แก้ไขหน้า  (12)  ย่อหน้า  2  จากเดิม “การประเมินฯ ทุกปีมีความถี่ เกินไป                                                
ควรประเมินฯ 2 ปี/ ครั้ง โดยประเมินช่วงกลางปีการศึกษา  1  ครั้ง  และช่วงปลายปีการศึกษา                                  
1  ครั้ง  เพื่อรวบรวมผลงานการปฏิบัติงานที่จะสามารถประเมินได้ชัดเจนขึ้น  และใช้ผลการประเมิน
เพื่อพัฒนาในการสรรหาคณบดี ผู้อ านวยการ/ ส านัก ต่อไปได้” เป็น “การประเมินฯ ทุกปีมีความถี่
เกินไป  ควรประเมินสองปี/ ครั้ง โดยประเมินช่วงกลางวาระการด ารงต าแหน่งหนึ่งครั้ง  และช่วงปลาย
วาระการด ารงต าแหน่งอีกหนึ่งครั้ง  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน                                         
ของผู้ด ารงต าแหน่งและในการสรรหาคณบดี/ ผู้อ านวยการ/ ส านัก ต่อไปได้” 

แก้ไขหน้า  (22)  ย่อหน้า  1  ข้อ 1.  จากเดิม “รายได้จากการให้เช่าสถานที่ 
จ านวน 21,451,389.23  บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาท                                        
ยี่สิบสามสตางค์)” เป็น “รายได้จากการให้เช่าสถานที่ จ านวน 20,477,606.23  บาท (ยี่สิบล้านสี่แสน
เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยหกบาทย่ีสิบสามสตางค์)” 

2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (วาระลับ) โดยไม่มี
การแก้ไข 
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2.2 ขอแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/ 2563 

เนื่องจากทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/ 2563  เมื่อวันพุธที่  8  มกราคม  2563  เปลี่ยนแปลงมติ                                 
จาก “เห็นชอบ” เป็น “เห็นชอบ และอนุมัติ”  จ านวน 5 วาระ คือ 

1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ซึ่งผ่านการพิจารณา                
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/ 2562 วันพุธที่  18  ธันวาคม  2562                    

2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ                     
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุม สภาวิชาการ       
ครั้งที่ 12/ 2562 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 

3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/ 2562 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 

4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุม                           
สภาวิชาการ ครั้งที่ 12/ 2562 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบ สมอ. 08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  ซึ่งผ่านการพิจารณา                               
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/ 2562 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบการแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยในรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 1/ 2563 จ านวน 5 วาระ  จาก “เห็นชอบ” เป็น “เห็นชอบ  และอนุมัติ” 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  3  ราย  
(วาระลับ) 

4.2 ผู้ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน  2  ราย 
(วาระลับ) 
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4.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยฮิ โรชิมา 
(Hiroshima University) ประเทศญี่ปุ่น                                                                             

ด้วยการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว                                   
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นภารกิจหลักตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์  ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และงานวิจัยร่วม และในขณะนี้มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา มีความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือเป็นการพัฒนางาน                                      
ด้านวิชาการและงานวิจัย ในอนาคตต่อไป 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย 
2. แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย ในระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน 
3. แลกเปลี่ยนนักเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ร่วมกัน 
4. แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดงานวิจัย  การเผยแพร่ตีพิมพ์และวิชาการอ่ืน ๆ ร่วมกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (16) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พัน ธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                                                 
แสดงความคิดเห็นว่า  เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริม  และเป็นเรื่องดีที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ  สภามหาวิทยาลัยควรให้ความสนใจที่มหาวิทยาลัยจะก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ  เกิดผลลัพธ์                                         
ที่เป็นจริง และ สกอ. ได้มีระเบียบ ข้อบังคับ ในปี 2558  ว่าการท า MOU กับหน่วยงานในต่างประเทศ                                       
ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัย  และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อ สกอ. ด้วย เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  เนื้อหาของ MOU ควรตั้งโจทย์ว่าพิจารณาร่วมกัน  เช่น ให้อาจารย์แลกเปลี่ยนกันคนละครึ่งปี 
เป็นต้น 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุ มัติ ให้จัดท าบันทึกข้อตกลง                                         
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                           
กับ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา (Hiroshima University) ประเทศญี่ปุ่น 

4.4 ขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบ ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                       
ราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ขอจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานเพ่ือรองรับการสอน EASA 
Program และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เนื่องจาก                              
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของทั้งสองหลักสูตรดังกล่าว จ าเป็นต้องมีผู้ เชี่ยวชาญท าการสอน                                      
ในภาคปฏิบัติ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขาดบุคลากรในด้านนี้  
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ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ คณะวิศกวรรมศาสตร์จึงขอจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ  1 ท่าน คือ 

นาวาอากาศโท ภาวี    ลีลจินดา  ผู้ เชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านอากาศยาน                       
Air Fram, Engine, Composite และได้รับการรับรองมาตรฐาน FAA, ICAO และ EASA 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2559 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรด
พิจารณา 

 ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า เพราะเหตุใด                             
จึ ง ใช้ งบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการ จ้ า งผู้ เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านของสถาบัน                                
การบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
ชี้แจงว่า เป็นงบประมาณรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    
ราชมงคลกรุงเทพ จัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)  และ Airline 
Programs การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร  4  ปี โดยอาจารย์ประจ าจะมีคาบสอนในทั้งสอง
ส่วน  ซึ่งเดิมท่านเป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                            
จ่ายค่าสอนประมาณ  900,000  บาทต่อปี  หากจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญประจ าหลักสูตรจะสามารถมาท างาน
ประจ าได ้ และจ่ายค่าจ้างประมาณ  50,000  บาทต่อเดือน  หรือปีละ  600,000  บาทต่อปี  โดยอาจารย์
ท่านได้แสดงเจตจ านงค์ที่จะมาท างานเต็มเวลา (Full Time) กับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ จะใช้เงินรายได้                              
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                            
แสดงความคิดเห็นว่า เห็นสมควรอนุมัติ   และขอให้บันทึกค าชี้แจงการขออนุมัติ ใช้ งบประมาณ                                                                     
ของผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.พิชัย  จันทร์มณี   กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ บริหาร  คณบดี                                                                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงในเอกสารของวาระเพ่ือความชัดเจนด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                           
มีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรระบุค่าจ้างและแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน รวมถึงก าหนดในแผนงบประมาณ
ประจ าปี  หากยังไม่ก าหนดให้น าเข้าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 

มติสภา มทร.กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อม
บ ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA  ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

ด้วยคณะกรรมการการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 020/2562  ลงวันที่  2  สิงหาคม  2562  และค าสั่งที่ 001/ 2563                              
ลงวันที่  8  มกราคม  2563  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติตามที่กฎหมาย
ก าหนดในบทเฉพาะกาล ข้อ  47  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย                             



( 10 ) 

การบริหารและด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2562                                                           
โดยในการประชุมของคณะกรรมการการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  
2563  พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตามข้อ  7  แห่งข้อบังคับ
เดียวกัน ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ ประกอบด้วย บุคคลดังนี้ 

(1) อธิการบดี เป็นประธาน 
(2) รองอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นกรรมการ 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  1  คน (ซึ่งอธิการบดีเสนอชื่อ) 

เป็นกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ไม่เกิน  7  คน (ซึ่งอธิการบดี

เสนอชื่อ) เป็นกรรมการ (โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการศึกษา/
การงบประมาณและการเงิน / บริหารงานบุคคล/ กฎหมาย หรือมีประสบการณ์การสร้างเครือข่ายวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ) 

(5) ผู้บริหารหรือบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่ เกิ น  5  คน                              
เป็นกรรมการ (ซึ่งอธิการบดีเสนอชื่อ)  โดยจะต้องเป็นมีความรู้และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง                                                 
กับการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ   

ให้คณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย
นานาชาติตั้งพนักงานวิทยาลัยนานาชาติจ านวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้       

โดยคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพ่ือพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย
นานาชาติ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และมอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายกฎระเบียบแก้ไขตามหลักการของสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                               
เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ                                                     
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และโปรดมอบให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย                                    
ฝ่ายกฎระเบียบ ด าเนินการต่อไป 

 ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า วิทยาลัยนานาชาติ
มีผู้บังคับบัญชาเป็น คณบดี หรือผู้อ านวยการ  และต้องมีการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ                      
ใช่หรือไม ่

นายยศกร  สายมั่น  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล                                                
ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับฯ เป็น คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   และอธิการบดีได้ใช้อ านาจตามมาตรา  24                            
และ  27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ พ.ศ. 2548 ประกอบข้อ  45                      
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  อธิการบดีจึงแต่งตั้งผู้อ านวยการกองคลัง                           
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเป็นการชั่วคราว 
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ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า หากไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 14 วรรค 3  
เป็นผู้รักษาราชการแทน  และต้องปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
นางพรศรี โรจน์เมฆี  เคยด ารงต าแหน่งรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  จึงมีความรู้และเข้าใจวิทยาลัย
นานาชาติได้ เป็นอย่างดี   เห็นสมควรแต่งตั้ งเป็นรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ                                      
เป็นการชั่วคราวจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน  หรือสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งต่อไป                              
ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ  นายสมพร  ปิยะพันธ์                                                  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ได้เสนอ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ ตามข้อ (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  1  คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร                                
ชี้แจงว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่ผ่านมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็น                               
ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร และด าเนินงาน
วิทยาลัยนานาชาติข้อ  7  ซึ่งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจะปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนไม่เกิน                 
1  ปี  หากมีคณะกรรมการอ านวยการจะท าให้คณะกรรมการจัดตั้งฯ สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ไป                         
และเสนอมาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เสนอแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร และด าเนินงานวิทยาลัย
นานาชาติ ดังนี้ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 
2. อธิการบดี เป็นรองประธาน 
3. รองอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นกรรมการ 
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็นกรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกิน  5  คน 
นางสาวอรอนงค์  สรรเสริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ                        

มีข้อสังเกตว่า หากแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนมาก ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง
อาจไม่สะดวก  และรบกวนการท างานของท่านหรือไม่ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                            
ต้องการให้ความส าคัญกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งการท างานหากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ก็สามารถมอบอ านาจกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร  
เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า รายจ่ายสาธารณูปโภคของวิทยาลัยนานาชาติควรก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร และด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นรายจ่าย                         
ของวิทยาลัยนานาชาติ  โดยจ่ายตามหลักฐานการจ่ายเท่าที่เจ้าหนี้เรียกเก็บ  หรือตามที่มหาวิทยาลัย                                       
ให้น าส่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 



( 12 ) 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เห็นสมควรแก้ไของค์ประกอบ
ของคณะกรรมการอ านวยการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และเห็นชอบให้แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   

1. เห็นชอบให้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย
นานาชาติ ประกอบด้วย บุคคลดังนี้ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ชื่อ) เป็นประธาน 

(2) อธิการบดี เป็นรองประธาน 
(3) รองอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นกรรมการ 
(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  2  คน (ซึ่งนายกสภา

มหาวิทยาลัยเสนอชื่อ) เป็นกรรมการ 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ไม่เกิน  5  คน (ซึ่งอธิการบดี

เสนอชื่อ) เป็นกรรมการ (โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการศึกษา 
/การงบประมาณและการเงิน /บริหารงานบุคคล /กฎหมาย หรือมีประสบการณ์การสร้างเครือข่าย
วิชาการกับมหาวทิยาลัยหรือหน่วยงานทั้งใน  และต่างประเทศ) 

(6) ผู้บริหารหรือบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน  5  คน                              
เป็นกรรมการ (ซึ่งอธิการบดีเสนอชื่อ)  โดยจะต้องเป็นมีความรู้  และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง                                                 
กับการบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ 

2. เห็นชอบเพิ่มรายจ่ายสาธารณูปโภคของวิทยาลัยนานาชาติไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหาร  และด าเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ 

3. เห็นชอบให้แต่งตั้ง  นางพรศรี  โรจน์เมฆี  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป 

4.6 ขออนุ มัติ เปลี่ ยนสีผั ง เ มืองจากประ เภทสถาบันราชการ  (สีน้ า เ งิ น )                                                   
เป็นพาณิชยกรรม (สีแดง) และ/ หรือ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ าตาล) 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ฝ่ายอาคารและสถานที่  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 001/  2562                                                          
ลงวันที่  7  มกราคม  2562  และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 030/ 2562                                     
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายอาคาร                   
และสถานที่ (เพ่ิมเติม)  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2562  คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติ
เห็นชอบที่จะด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่หัวมุมบริเวณสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ (อาคาร 21 , 22, 23)                        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ เป็นโรงแรม หรือ อพาร์ทเม้นท์ เพ่ือให้นักศึกษา                
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานโรงแรม 
และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงหาประโยชน์ในกิจการการศึกษา ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนรายได้
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรที่จะพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว 
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เดิมพ้ืนที่ดังกล่าวสีผังเมืองเป็นประเภทสถาบันราชการ (สีน้ าเงิน) และเพ่ือให้                                          
การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติเปลี่ยนสีผังเมือง
จากสีน้ าเงิน เป็นพาณิชยกรรม (สีแดง) และ/ หรือ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ าตาล) เนื่องจากหาก                                   
เป็นพ้ืนที่สีน้ าเงิน จะมีข้อจ ากัดในการพัฒนาได้เพียงอาคารสถานที่ราชการเท่านั้น ไม่อาจพัฒนา                        
ในเชิงพาณิชย์ เชิงที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปได้ โดยมีข้อก าหนดการใช้ที่ดินเปรียบเทียบสีผังเมืองข้างต้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนสีผังเมืองจากประเภทส่วนราชการ (สีน้ าเงิน) เป็นพาณิชยกรรม (สีแดง)              
และ/ หรือ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ าตาล) 

 ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                               
การจัดผังดังกล่าวเป็นแนวคิดเพ่ือพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การลงทุนมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขให้บริษัทพิจารณาการลงทุน 50 : 50                         
เป็นบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  โครงการมีหลากหลายรูปแบบ  และให้น าเรื่อง เสนอ                                             
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพักข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                                     
ราชมงคลกรุงเทพ  โฉนดเลขที่ 781 ขนาดที่ดิน 786.75 ตารางวา ต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเบื้องต้น  หาบริบทต่าง ๆ 
เปรียบเทียบบริษัททั้ง  3  ราย  ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดหารายได้จากทรัพย์สินก าลังด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. เห็นชอบ  และอนุมัติเปลี่ยนสีผังเมืองจากประเภทสถาบันราชการ (สีน้ าเงิน)                   

เป็นพาณิชยกรรม (สีแดง) และ/ หรือ ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ าตาล) 
2. น าผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าฝั่งบ้านพัก

ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โฉนดเลขที่ 781 ขนาดที่ดิน 786.75 ตารางวา                            
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

4.7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก                            
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/ 2563 วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563 

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ                                    
ครั้งที ่ 6/ 2562  เมื่อวันพุธที่  5  มิถุนายน  2562  ที่ประชุมได้มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เนื่องจากขอลาออก จ านวน 2 คน ได้แก่ 
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เดิม อาจารย์ริญรภัสร์ ปิ่นมี เปลี่ยนแปลงเป็น Assoc.Prof. Yudi Sutarso 
เดิม อาจารย์ยลมาศ จีระสันติกุล  เปลี่ยนแปลงเป็น Prof.lr Hening Widi Oetomo 

โดยที่ประชุมมีมติสภา มทร. กรุงเทพ อนุมัติ ทั้งนี้ ภายหลังส านักส่งเสริมวิชาการ                      
และงานทะเบียน ได้รับการประสานจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบรองรับการเทียบโอนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติ 

เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบกับไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                     
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรชาวต่างชาติ ดังนี้  

เดิม Prof.lr Hening Widi Oetomo  เปลี่ยนแปลงเป็น Mr. Hening Widi Oetomo 
เดิม Assoc.Prof. Yudi Sutarso  เปลี่ยนแปลงเป็น Mr. Yudi Sutarso 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรใหม่                          
พ.ศ. 2559) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากไม่มีระเบียบของมหาวิทยาลัยที่จะให้ค าน าหน้าชื่อ  ในเบื้องต้น
ทางสภาวิชาการฯ ได้ให้ค าแนะน าปรับปรุงระเบียบฯ และแจ้งกับทางส านักงานปลัดกระทรวง                                         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้ถูกต้อง  จึงต้องเปลี่ยนค าน าหน้าให้ถูกต้อง 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
สอบถามว่า ทาง สป.อว. ให้ความเห็นว่าอย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  ชี้แจงว่า ทาง สป.อว. (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม)  ได้สอบถาม                                 
กับมหาวิทยาลัยว่ามีระเบียบที่สามารถเทียบกับต าแหน่งผลงานทางวิชาการหรือไม่  มหาวิทยาลัยได้
ตรวจสอบกับกองบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับระเบียบฯ พบว่ามหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบฯ ดังกล่าว                         
จึงต้องเปลี่ยนค าน าหน้าให้ถูกต้อง 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า ในหลายมหาวิทยาลัยการเทียบต าแหน่งนั้น มีระเบียบและสามารถท าได้                                  
และให้มหาวิทยาลัยเสนอผลงานของอาจารย์เพ่ือพิจารณาเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยสามารถให้ผ่านได้  
มหาวิทยาลัยต้องชี้แจงถึงความส าคัญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อาจไม่จ าเป็นต่อการเรียกค าน าหน้าชื่อ
ของอาจารย์ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เสนอแนะให้มหาวิทยาลัย                        
ร่างระเบียบเพ่ือรองรับการเรียนการสอนระดับนานาชาติที่มากข้ึน 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  ชี้แจงเหตุผลว่า เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติก าลังด าเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงาน                          
และจะด าเนินการร่างระเบียบต่อไป 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อสังเกต
ว่า ชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่างชาตินั้น เป็นชื่อที่เรียกอาจารย์ในประเทศและต่างประเทศ                                   
ที่อาจารย์จบการศึกษามา  ซึ่งเหมือนเป็นการถอดต าแหน่งทางวิชาการออกหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์  อยู่ส าราญ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ                            
และงานทะเบียน  ชี้แจงว่า ให้ทางสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และอนุมัติในวาระนี้  และทางมหาวิทยาลัย
จะด าเนินการร่างระเบียบฯ เพ่ือรองรับในกรณีดังกล่าวต่อไป 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีผลงานตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  ฉะนั้น มหาวิทยาลัยต้องรับมือกับระเบียบฯ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)                      
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/ 2563 วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563 

4.8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว                             
คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งผ่านการพิจารณา                          
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/ 2563 วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563 

คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                           
พ.ศ. 2558 เนื่องจากพบว่า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 จ านวน  1  คน ได้แก่ 

เดิม อาจารย์พจนีย์ ศักด์ิเดชากุล  เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                                  
ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)                           
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/ 2563 วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563 
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4.9 ขออนุมัติหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม จ านวน  2  หลักสูตร                      
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  2/ 2563 วันพุธที่                                          
19  กุมภาพันธ์  2563 

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มีความประสงค์ขออนุมัติหลักสูตร จ านวน                                     
2 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)                                 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

โดยมีเหตุผลและสาระส าคัญในการเสนอปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตร                              
ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมทั้ ง  2 สาขาวิชาข้างต้น มีความทันสมัย ตอบสนองกับความต้องการ                                             
ของตลาดแรงงานทั้ ง ในภาคการศึกษา และภา คอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(หลักสูตร  4  ปี) พ.ศ. 2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)                    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)                   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาที่จบหลักสูตรดังกล่าวจะไม่สามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย) เนื่องจากหลักสูตรพ้ืนฐานถูกตัดออกจากรายวิชา  และอาจเป็นเรื่องยากที่
จะสามารถประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

นายปราโมทย์  พลิคามิน  อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ชี้แจงว่า 
เป้าหมายหลักของหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคือ การผลิตอาจารย์ด้านอุตสาหกรรม 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จ านวน  2  หลักสูตร  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  2/ 2563 
วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563 
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4.10 ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตร 4 ปี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  2/ 2563 วันพุธที่                                
19  กุมภาพันธ์  2563 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยมีเหตุผล                                            
และสาระส าคัญในการเสนอหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้ 

ตามพระบรมราโชบาย ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของพระบาทสมเด็จ                     
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10  เรื่องการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาชุมชน                                   
และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนก้าวไปสู่หลักสูตรสากลที่ช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
ทัดเทียมนานาประเทศ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) ได้ปรับลดระยะเวลา                                           
เหลือ  4  ปี เพ่ือให้การเรียนการสอนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและความสามารถ                                   
ของผู้ เรียน  โดยปรับหลักสูตรอิงสมรรถนะให้มีความเป็นสากล มีคุณภาพ สมบูรณ์ เหมาะสม                                        
และสอดคล้องกับสมรรถนะครูในการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยปรับปรุงตามบริบทของโลก                                          
สังคมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการเรียนรู้                                  
ในศตรวรรษที่ 21 การเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนตาม เพ่ือให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและไม่ด้อยกว่าหลักสูตร                              
5  ปี ทั้งยังได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศึกษา                                                     
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ดังรายละเอียดข้างต้น 

ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   
มีข้อสังเกต  และข้อเสนอแนะ  2  ประเดน็  ดังนี้ 

1. สังเกตได้ว่าในปัจจุบันมีผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น  ซึ่งมหาวิทยาลัย                  
จะสามารถลดหลักสูตรวิชาชีพครลูงได้หรือไม ่

2. หากมีหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักจะสามารถพัฒนาทางด้านนวัตกรรมได้มาก
เท่าท่ีควรหรือไม ่

นางสาววรรณีย์  พรมนนท์  อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ชี้แจงว่า 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จะพิจารณาข้อเสนอแนะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือความสอดคล้อง
ต่อไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ เห็นชอบ  และอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
คหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  2/ 2563 วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563 
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4.11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เนื่องจาก นายสมพร  ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามค าสั่งที่ 026/  2562                       
ต้ังแต่วันที่  10  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  6  เมษายน  2563  นั้น 

เพ่ือให้มีความต่อเนื่องของการปฏิบัติราชการ จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย                                                         
ให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 วรรค 2  และมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  จึงน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา                          
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า เมื่อแต่งตั้งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีครบ  180  วัน  มหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนอธิการบดี                                       
คนเดิมไดห้รือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ชี้แจงว่า                
ตามมาตรา  44  ความว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนราชการ                                           
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้  
ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอ่ืนอีกหนึ่งต าแหน่ งก็ได้  แต่ต้องไม่เกิน                    
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน” 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่า แต่ในกรณี                                      
นายสมพร  ปิยะพันธ์  ได้ด ารงต าแหน่งสองต าแหน่ง  และรักษาราชการแทนอธิการบดีครบ  180  วัน  
หลังจากนี้ จะไม่สามารถแต่งตั้งต่อไดต้ามมาตรา  44 

นายสมพร   ปิ ย ะ พัน ธ์   รั กษ า ร าชการแทนอธิ ก า รบดี มห าวิ ทย าลั ย                                                             
แสดงความคิดเห็นว่า หลังจากที่ได้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มีแนวทางผลักดัน                                   
และพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่  ฉะนั้น จึงขออนุมัติการลาออกจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
เพ่ือด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไป  และได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมไป 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                             
แสดงความคิดเห็นว่า หากต้องการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนั้น นายสมพร  ปิยะพันธ์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
วาระดังกล่าวจะต้องออกจากที่ประชุมเพ่ือด าเนินการพิจารณาที่เป็นธรรมและถูกต้อง 

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
สอบถามว่า ในเรื่องคดีของ นายสุกิจ  นิตินัย  อธิการบดีท่านเดิม  หากมีกรณีศาลปกครองให้อธิการบดี
ท่านเดิมกลับมาด ารงต าแหน่งได้ นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย                       
จะต้องหลุดจากการด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  รวมทั้งต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมใช่หรือไม่ 

ศาสตราจารย์  ( พิ เศษ) ดร.สมชัย  ฤชุ พันธุ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                
แสดงความคิดเห็นว่า ในคดีของ นายสุกิจ  นิตินัย  อธิการบดีท่านเดิม  เป็นเรื่องของการด ารงต าแหน่ง                                     
ของผู้ที่มีอายุเกิน  60  ปี  จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่  หากมีการลงนามสัญญาไว้ก่อน                          
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ก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  เนื่องจาก นายสุกิจ  นิตินัย  ไม่มีการลงนามสัญญาจ้างกับนายกสภา
มหาวิทยาลัยก่อนหน้าเกษียณอายุ  60  ปี  จึงจะต้องหมดไป  และในวาระดังกล่าวนี้  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคดีแต่อย่างใด 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                                          
แสดงความคิดเห็นว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรอค าสั่งศาลปกครองสูงสุด  คาดว่ามีการพิจารณา                                       
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  และอาจตัดสินคดีในเร็ว ๆ นี้   

ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   แสดงความคิดเห็นว่า                                    
มีการตกลงกันไว้ด้วยวาจาว่า นายสุกิจ  นิตินัย  จะด ารงต าแหน่งอธิการบดี   จนครบเทอมได้นั้น                                       
ต้องมีการลงนามสัญญาไว้ก่อน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  ชี้แจง
ว่า ในฐานะอดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งให้ทุเลาการบังคับข้อ 7  
ข้อ 15  ข้อ 16  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล               
พ.ศ. 2561  และอธิการบดี (นายสุกิจ  นิตินัย) อยู่ระหว่างการทุเลาการบังคับ ข้อ  16  ของศาล                                     
และในกรณีนี้เป็นเรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี  ตามมาตรา  44  หากต้องการแต่งตั้ง                             
นายสมพร  ปิยะพันธ์  ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีต่ออีก  180  วัน  นายสมพร  ปิยะพันธ์  
จะต้องลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และรักษาราชการแทนอธิการบดี                                              
ได้อีก  180  วัน  หากแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไปหลังจากนี้อีก รักษาราชการแทนอธิการบดี
จะได้เงินประจ าต าแหน่งจากเงินงบรายได้  และต้องใช้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)             
ที่ 37/ 2563  เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา  ข้อ 3 ว่า “มิให้น าบทบัญญัติ                      
ที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทนในระหว่างการด าเนินการสรรหาหรือด าเนินการ
เพ่ือแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว” 

นายธี รยุทธ์   หล่อ เลิ ศรั ตน์   กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ                                                                 
แสดงความคิดเห็นว่า หากมองประเด็นของสัญญา นายสุกิจ  นิตินัย  อธิการบดีท่านเดิม  จะไม่สามารถ                                
กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไปได้  แต่หากศาลปกครองตัดสินว่าไม่สามารถด ารงต าแหน่ง                              
ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีการด ารงต าแหน่งในกรณีเดียวกันจะต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเช่นกัน 

นายชัยศักดิ์   คล้ายแดง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ฯ                                  
แสดงความคิดเห็นว่า ในสถานการณ์ตอนนี้ จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อน โดยท่านรักษาราชการ
แทนอธิการบดีได้ท าหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น 

นายอมร เทพ  สี นวนสู ง   กรรมการสภามหาวิทยาลั ย  โดยต าแหน่ ง                                  
แสดงความคิดเห็นว่า ย้อนกลับไปที่ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการยื่นฟ้องร้องข้อบังคับพนักงาน
มหาวิทยาลัยปี 2561 ข้อ 7 (2)  ข้อ  15  ข้อ  16  ที่ศาลได้มีค าสั่งทุเลาไว้  ให้มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้าง
ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยก าหนด  และขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ด ารงอยู่  ในส่วนของ นายสุกิจ  นิตินั ย                              
ได้ครบเกษียณอายุ  60  ปีแล้ว  ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                   
หมวด  7  การออกจากราชการ มาตรา 55 (2) พ้นจากราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  หมวด  2  มาตรา  19  
ข้าราชการซึ่งมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์แล้ว  ต้องเกษียณอายุราชการ  และมีคดีฟ้องร้องของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีอายุครบ  60  ปี  โดยศาลปกครองสู งสุดตัดสินว่าไม่สามารถ                         
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ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไปได้ กรณี นายสุกิจ  นิตินัย   ไม่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                     
และไม่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากอายุเกิน  60  ปี  และไม่ได้                   
มีการต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงไม่สามารถด ารงต าแหน่งต่อไปได้  และเห็นด้วย                                               
ที่จะให้ นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีต่ออีกเพ่ือความต่อเนื่องของการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความ
คิดเห็นว่า คดีของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เป็นการฟ้องในการรักษาราชการแทน                                                
ที่มีอายุเกิน  60  ปี  ไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้  และในค าพิพากษานั้น เขียนว่า “รักษาราชการแทน                             
และด ารงต าแหน่งไม่ได้เช่นกัน” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร  แสดงความคิดเห็นว่า ได้เป็นผู้เสนอชื่อ นายสมพร  ปิยะพันธ์  ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน
อธิการบดี  เพราะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม  สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดี   เมื่อ นายสมพร  ปิยะพันธ์  
ได้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  เรื่องของความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยลดน้อยลงเช่นกัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  จันทร์มณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  
แสดงความคิดเห็นว่า ขณะนี้ นายสมพร  ปิยะพันธ์  ได้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี                         
และด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมควบคู่กัน ระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  และเจตจ านงค์ที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ส่วนตัวมีความยินดีและขอสนับสนุน 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   สรุปว่า มีมติเห็นชอบให้                      
นายสมพร  ปิยะพันธ์  ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไปอีก  180  วัน  และรับทราบ                         
การลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ตั้ งแต่วันที่   6  เมษายน  2563                                       
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการเชิญ  นายสมพร  ปิยะพันธ์  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร               
ชี้แจงว่า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  รองอธิการบดี  และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ                   
ทีด่ ารงต าแหน่งสองต าแหน่ง จึงขอให้พิจารณาให้ด าเนินการเช่นเดียวกันด้วย 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  และให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการให้ถูกต้อง  รวมถึงให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้รักษาราชการแทนทั้ง  2  ต าแหน่งที่ว่าง เข้าพิจารณา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/ 2563  ในวันที่  8  เมษายน  2563 

นายสมพร   ปิ ย ะ พัน ธ์   รั กษ า ร าชการแทนอธิ ก า รบดี มห าวิ ทย าลั ย                                    
กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนเพ่ืองานที่ด าเนินการได้                        
อย่างต่อเนื่อง 

ดร.ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  นายกสภามหาวิทยาลัย   สอบถามว่า เงินเดือน                               
ของอธิการบดีใช้งบประมาณส่วนไหน เท่าเดิมหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร          
ชี้แจงว่า เงินประจ าต าแหน่งอธิการบดีจะใช้งบประมาณแผ่นดิน  แต่หากรักษาราชการแทนในช่วงที่ 3                 
จะใช้งบประมาณรายได้  และมีอัตราเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนของตนที่ครองอยู่   เนื่องจาก                            
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ 
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มติสภา  มทร. กรุงเทพ   
1. เห็นชอบให้ นายสมพร  ปิยะพันธ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อีก  180  วัน  นับแต่วันที่  7  เมษายน  2563  ถึงวันที่  3  ตุลาคม  2563   
2. รับทราบ  และอนุมัติให้ นายสมพร  ปิยะพันธ์  ลาออกจากต าแหน่งคณบดี                                  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่  6  เมษายน  2563  เป็นต้นไป 
3. มอบอธิการบดีสอบถาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม  ว่าจะเลือกด ารง

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
4. ให้มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อรักษาราชการแทนในต าแหน่งคณบดีที่ ว่างลง                        

ในการประชุมคราวถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

-  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/ 2561 วาระที่ 3.3                 
เม่ือวันที ่ 14  พฤศจิกายน  2561 

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/ 2561  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  
2561  ว า ระที่  3 . 3  ได้ พิ จ า รณาการขอ เช่ า พ้ื นที่ ข อ งสภา อุตสาหกรรมแห่ งประ เทศ ไทย                                 
(ส.อ.ท.) พ้ืนที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  ชั้น 11  ซึ่ง ส.อ.ท. แจ้งก าหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2562  เป็นต้นไป และขอช าระค่าเช่าตั้งวันที่  1  สิงหาคม  2562  เป็นต้นไป                              
โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 

1. การให้ ส.อ.ท. เช่าพ้ืนที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  ชั้น 11                                                                     
เป็นระยะเวลา  12  ปี  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า  หาก ส.อ.ท. ประสงค์จะเช่าต่อให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อสัญญาเช่าตามที่เห็นสมควรได้อีกแต่ไม่เกิน  12  ปี 

2. อัตราค่าเช่า  และเงื่อนไขอ่ืน  ให้เป็นตามข้อตกลงและร่างสัญญาที่น าเสนอ 

3. การปรับค่าเช่าพื้นที่ให้ปรับทุก  3  ปี  โดยใช้อัตราเงินเฟ้อสะสม แต่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5  กรณีเกิดเงินเฟ้อผิดปกติอย่างรุนแรง  ให้คู่สัญญาพิจารณาร่วมกันในการทบทวนอัตราการปรับ
ขึ้นค่าเช่าตามความเหมาะสม 

4. ให้ ส.อ.ท. เข้าด าเนินการตกแต่ง  และจัดเตรียมพ้ืนที่เช่าให้พร้อมใช้งานได้                                                                
ตามก าหนดเวลาที่ตกลง  โดยให้เริ่มช าระค่าเช่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562  เป็นต้นไป 

ต่อมา ส.อ.ท. แจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยและ ส.อ.ท. จึงได้ไปยื่นค าขอจดทะเบียนฯ ที่ฝ่ายอาคารและโรงเรือน กรมที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่
กรมที่ดินได้ทักท้วงข้อความในสัญญาเช่าและสัญญาบริการความว่า “สัญญาฉบับนี้ มีก าหนดระยะเวลา                             
12 (สิบสอง) ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2573 ...”                                         
และแจ้งให้แก้ไขระยะเวลาให้ตรงกัน 



( 22 ) 

ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา ขอแก้ไขตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  11/ 2561  เมื่อวันที่  14   พฤศจิกายน  2561 วาระท่ี 3.3  ข้อที่ 1 จากเดิม 1. “การให้ ส.อ.ท. 
เช่าพ้ืนที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์  ชั้น 11   เป็นระยะเวลา  12  ปี...”  เป็นข้อความดังนี้  

“1. เห็นชอบให้ ส.อ.ท. เช่าพื้นที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์         
ชั้น 11  ก าหนดระยะเวลาเช่า นับตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันที่  14  พฤศจิกายน                 
พ.ศ. 2573  รวมระยะเวลาเช่า 11 ปี 10 เดือน 14 วัน...” 

นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อสังเกต
ว่า ในข้อ 1 ว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า  หาก ส.อ.ท. ประสงค์จะเช่าต่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา                               
ต่อสัญญาเช่าตามที่เห็นสมควรได้อีกแต่ไม่เกิน  12  ปี  นั้น หมายความว่าสามารถต่อสัญญาได้แค่  24  ปี 
และหากต้องการต่ออีกหลังจาก  12  ปี จะไม่สามารถท าได้อีกใช่หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า                       
เป็นการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  หากต้องการต่อสัญญาอีกจะต้องผ่านการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นครั้ง ๆ ไป 

มติสภา  มทร. กรุงเทพ  เห็นชอบ  และอนุมัติให้แก้ไขรายงานการประชุม                         
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/ 2561 เม่ือวันที่  14  พฤศจิกายน  2561  เป็น “ให้ ส.อ.ท. เช่าพื้นที่อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11  ก าหนดระยะเวลาเช่า นับตั้งแต่วันที่   1  กุมภาพันธ์             
พ.ศ. 2562  ถึง วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2573  รวมระยะเวลาเช่า 11 ปี 10 เดือน 14 วัน...” 

6.2 การสอบสวนวินัยร้ายแรง กรณี นางหทัยกร  พันธุ์งาม (วาระลับ)         

ประชุมครั้งต่อไป  ในวันพุธที่  8  เมษายน  2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

เลิกประชุมเวลา   17.30 น. 

 
 นางฉัตรกาญจน์  ดรุมาศ           
          ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย            
           ผู้จดและตรวจรายงานการประชุม 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์  ศรีเมืองธน         
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย             
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ดร.ศักดิ์ทิพย์   ไกรฤกษ์ 
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 


